

Giới thiệu về công ty FPT Software

Mình sẽ. Chào mừng các bạn đến với fpt software, chúng tôi rất tự hào được công ty Việt Nam của người Việt Nam xuất phát từ Việt Nam đã vươn ra toàn cầu, trở thành copy phần mềm hàng đầu trong khu vực. Trong top 100 các công ty dịch vụ phần mềm trên toàn thế giới. Đội ngũ hiện tại của fpt software và một 5000 trí thức trẻ, các kỹ sư phần mềm, kỹ sư truyền thừa, kỹ sư cầu nối, cán bộ công nghệ mà chỉ dự án đang sát cánh cùng với các đồng nghiệp chứ các công ty hàng đầu thế giới như IBM, hitachi như là sony như là boeing, phát triển các sản phẩm công nghệ cho khách hàng trên toàn thế giới. A.

Mà tôi đã có nhiều 5 làm việc và công tác ở nước ngoài cho đến 2000 lẻ, 6 tôi về Việt Nam và làm việc kém sót. Đây là một công ty toàn cầu có nhiều trụ sở nơi trên thế giới. Do đó, khi làm việc ở đây từng có cơ hội phát huy tối đa cái khả năng của mình và ngoại ngữ của đội chuyên môn. Tôi cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi được làm việc và xốt chào các bạn. Tôi tốt nghiệp đại học bách khoa Hà Nội và gia nhập facebook vào 5 2000 lẻ, 5. Ở đây, tôi đã hiện thực hóa được niềm đam mê công nghệ của mình khi được làm việc với các ngân hàng lớn. Và tiếp xúc với những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất mà tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình là đặt chân lên nước mỹ. Tôi yêu em suốt và sẽ còn gắn bó lâu dài với tôi. Khi lần đầu áp chót từ 5 2 lẻ 6 ở đến bây giờ là được 7 5 trong 7 5 ấy thì là 6, 5 giữa mình phải làm việc ở nước ngoài ấy mình phải đi công tác ở các nước khác nhau và học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau, cho nên từ đó mình đúc kết được cái kinh nghiệm bản thân về công việc và cái kết được cái cái kinh nghiệm sống và các môi trường khác nhau ở các nước khác nhau. Và từ đó nâng cao được cái kỹ năng của mình thì công việc và có người chăm sóc đã cho mình một công việc thú vị và rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Thì em search là một môi trường rất là trẻ trung, năng động, phù hợp cho mình có thể phát triển năng lực của bản thân cũng như là thực hiện đam mê của mình và thật là tình cờ thì mình được chọn nhân viên thì 4000 một con số rất đẹp hiện nay thì số lượng nhân viên của fpt shop đã tăng lên so với con số 4000 rất là nhiều rồi và mình tự hào được đóng góp một phần nhỏ trong sự phát triển ấy. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực của bản thân và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Hãy đến với fc sapa cùng chung tay với chúng tôi để thực hiện khát vọng này về.